

# ทับทิม

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 550

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธที่ 17 มิถุนายน 2564

ปีที่: 18

ฉบับที่: 4252

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 40.67

Ad Value: 22,368.50

PRValue (x3): 67,105.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งSTECH IPO203.5 ล้านหุ้นเทรดSET

ทับทิม - ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง สยามเทคนิคคอนกรีต “STECH” เดินหน้าระดมทุน IPO รวม 203.5 ล้านหุ้น เผยแผนนำเงินไปใช้ลงทุนขยายธุรกิจ รวมถึงชำระคืนเงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เตรียมพร้อมรับโครงการเมกะโปรเจกต์ โดยเฉพาะโครงการ EEC

นางสาวจิริยง อนุมานราชธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปิตอล แอตไวดิเจอริ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH กล่าวว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ ไฟลิ่ง STECH ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยบริษัทมีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 203,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.07 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

## ● คาดเทรด SET Q3

ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอขายหุ้นไอพีโอ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 3/2564 โดย STECH เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า “STEC” ปัจจุบัน มี

## ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งSTECH IPO203.5 ล้านหุ้นเทรดSET



»» จิริยง อนุมานราชธนะ

โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ทั้งสิ้น 9 แห่ง ได้แก่ สระบุรี ชลบุรี สุโขทัย ลำพูน บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุบลราชธานี และนครราชสีมา และมีโรงงานเสาเข็มสเป้น ตั้งอยู่ที่สระบุรี และอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 10 (สาขา 2) ที่ชลบุรี เพื่อรองรับอุปสงค์การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ EEC และแผนลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน

ด้าน นายวัฒนชัย มงคลศรีสวัสดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปใช้ขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประกอบด้วย ก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดชลบุรี สาขา 2 ขยายกำลังการผลิตโรงงานคอนกรีต ก่อสร้างโรงงานใหม่ที่มุกดาหาร ซื้อรถขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต ซื้อเครื่องกวดกันสนิมสะท้อนพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมถึงการชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 1,550.33 ล้านบาท มีสัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการราว 90% ได้แก่ รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบเสาไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์คานสะพานและพื้นสะพานคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มสเป้น ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆ และการให้บริการเคลื่อนย้ายและตอกเสาเข็ม

ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการก่อสร้างโครงการ ได้แก่ งานโครงการสายส่งไฟฟ้า 115 kV และงานโครงการออกแบบ ติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงของภาครัฐ

สำหรับกำไรสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 140.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.81 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 9.07 ขณะที่ไตรมาส 1/2564 บริษัทมีรายได้รวม 399.89 ล้านบาท ใกล้เคียงงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 32.89 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 6 และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.8 แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทยังสามารถบริหารจัดการได้ดี ทำให้การดำเนินธุรกิจยังเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งผลต่อภาพรวมผลประกอบการอยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม

และบริษัทพร้อมรับการเติบโตจากทิศทางการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน และปัจจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ต้องการให้เป็นโครงการนำร่องการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม ทำให้มีความต้องการสินค้าและบริการของบริษัทเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแผนงานภาครัฐดังกล่าวข้างต้น